

บาท/ดอลลาร์วันนี้เปิด 30.43 แนวโน้มแข็งค่า กรอบ 30.48 - 30.58

*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ ที่ระดับ 30.43 ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน แนวโน้มแข็งค่าตามการเลือกถือสินทรัพย์ปลอดภัยในเอเชียอย่างเงินเยน หากตลาด Risk-Off คาดกรอบวันนี้ 30.48 - 30.58

*นายจิตติพล พฤษชาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.43 ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน ในระยะต่อไปต้องจับตาดูทิศทางค่าเงินเยน เนื่องจากสงครามการค้ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้เสมอ นักลงทุนไม่วางใจที่จะกลับเข้าถือสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่ล่าสุดค่าเงินเยนอยู่ที่ 106.7 เยน/ดอลลาร์ ซึ่งว่าตลาดการเงิน เลือกที่จะพักในสกุลเงินปลอดภัยฝั่งเอเชียมากกว่าดอลลาร์ เงินบาทจึงมีโอกาสแข็งค่าตามได้ ถ้าตลาดปิดรับความเสี่ยง (Risk-Off)

คาดกรอบค่าเงินบาทวันนี้ที่ระดับ 30.48 - 30.58 บาท/ดอลลาร์ และมองกรอบเงินบาทสัปดาห์นี้ที่ 30.20 - 30.70 บาท/ดอลลาร์

โดยในท้ายสัปดาห์ที่ผ่านมา โลกาการเงินได้รับแรงหนุนจากตัวเลขฝั่งตลาดแรงงานสหรัฐ แม้การจ้างงานจะเพิ่มขึ้นเพียง 1.36 แสนตำแหน่ง แต่การว่างงานที่ 3.5% เป็นการลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปีค.ศ.1969 ดัชนี S&P500 จึงปรับตัวขึ้น 1.4% จุดให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นตาม 0.7%

สำหรับในสัปดาห์นี้ต้องจับตาไปที่การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน แม้ตลาดจะไม่ได้คาดหวังไว้มาก แต่ก็เชื่อว่าจะสามารถหาข้อตกลงกันได้บ้าง ขณะที่ความเสี่ยงที่จะตกลงกันไม่ได้เลยก็มีอยู่ เห็นได้จากล่าสุด การเจรจาระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือก็ไม่มีข้อสรุป จึงเป็นประเด็นที่อาจพลิกไปมาได้เสมอ

และในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ ต้องตามดูจีดีพีสิงคโปร์ไตรมาสที่ 3 ซึ่งจะตามมาด้วยการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) ถ้าเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือขยายตัวเพียง 0.0% จากปัญหาสงครามการค้า ก็มีแนวโน้มที่ MAS จะกลับมาใช้นโยบายผ่อนคลายนโยบายค่าเงิน ซึ่งอาจกดดันให้เงินบาทและสกุลเงินอาเซียนขยับตัวอ่อนค่าตามในระยะสั้น

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 98.77 วันศุกร์ 98.81

*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,734.15 ล้านบาท

*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 186.70 ล้านบาท

*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 30.474 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้